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การประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2560 

วันจันทร์ที่  5   มิถุนายน   2560 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.    ปิดประชุมเวลา  11.45  น.              

 ผู้เข้าประชุม 

 1. นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

 2. นางรพีพรรณ สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล  

 3. นายบุญส่ง  มูลอินตา  สมาชิกสภาเทศบาล  

 4. นายบุญญาณุภาพ   ภูธรใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 

 5. นายจรูณ    อินตา   สมาชิกสภาเทศบาล 

 6. นายจิระพันธ์  สุอินไหว  สมาชิกสภาเทศบาล 

 7. นางแก้วเรือน  นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

 8. นายภัทรพงศ์   จันทรต๊ิ์บ  สมาชิกสภาเทศบาล 

 9. นายจําลอง    ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาล 

 10. สบิเอกวันชัย   สังข์สุทธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 11 นายธีระวัฒน์ ใจกล้า   สมาชิกสภาเทศบาล 

 12. นายประเสริฐ ภาใจดี   เลขานุการสภาเทศบาล  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายเกษม  ถาพินิจ   นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าตอง 

 2. นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา  รองนายกเทศมนตรี 

 3. นายธนกร  อุดมพันธุ์  รองนายกเทศมนตรี 

 4. นายสมควร  กันธาอินต๊ะ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 5. นายนิเวศน์  เนตรคํา   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี  

 6.  นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล 

 7. นายสุพล  กันทาสม  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 8. นางสุพิน  ดาวเรือง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

 9. นายสุนทร  สุวรรณเลศิ  ประธานชุมชนต้นผึ้ง - สันคะยอม 

 10.นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 11.นางลําดวน  ผดุงกิจ   หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
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 12.นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 13.จ่าเอกสุวัธชัย กลอบคํา  นายช่างไฟฟ้า 

 14.นางศิริกานต์ อุนจะนํา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 15.นายพงศกร  กันทะส ี  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 16.นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 17.นายวรพล  ใจคํา   ประธานชุมชนบ้านไร่ 

 18.นางชินากานต์ เจริญสุข  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 19.นางสาวอรุณรัตน์ โกเสส   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร 

 20.นางณภาภัช  ศิริพฤฒิชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 21.นางลัดดา  ชัยวุฒิ   พนักงานจ้าง 

 22.นางสาวเรณู บุญตัน   พนักงานจ้าง 

 23.นายอาคม  แก้วกันใจ  วิศวกรโยธาชํานาญการ 

 24.นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

 25.ว่าที่ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ   นิติกรชํานาญการ 

 26.นางสาวอรทัย โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 27.นายวุฒไิกร  จัน๋อ้าย   พนักงานจ้าง 

 28.นางสาวเกวลนิ ม่วงเกษม  พนักงานจ้างเหมา 

 29.นางสาวศุภลักษณ์ สามารถ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

  

บันทกึการประชุม 

     เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  

    เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภา

   เทศบาลตําบลสันป่าตองเข้าห้องประชุม  และรายงานประธานสภาเทศบาล

   ตําบลสันป่าตองว่า  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง    จํานวน  11 คน    

   ครบองค์ประชุมแล้ว 

    นายบุญเกิด   ชมภูรัตน์     ประธานสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองได้

   กล่าวว่า  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการ

   ประชุม ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล   1. ในวันที่  4  มิถุนายน  2560  ที่ผ่านมา  เทศบาลตําบลสันป่าตอง     

ได้ออกประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564    

โดยประชาชนได้เสนอความต้องการต่าง ๆ ต่อเทศบาล  ซึ่งหากเป็นเร่ืองที่

สามารถดําเนินการได้ทันที  เห็นควรพิจารณาดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เดอืดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป    

   2. โครงการก่อสร้างของเทศบาลที่ไดท้ําสัญญาไปแล้ว  จํานวน  2  โครงการ 

   2.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่  9  ตําบลยุหว่า  งบประมาณ  

420,000.-บาท  รับซองเสนอราคาวันสุดท้ายวันที่  27  เมษายน  2560   

สัญญาจ้างเลขที่  11 / 2560  ลงวันที่   11  พฤษภาคม  2560  วงเงิน

งบประมาณตามสัญญาจ้าง 419,000.-บาท (สี่แสนหน่ึงหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

   2.2 โครงการก่อสร้าง คสล. ชุมชนมะจําโรง  หมู่ที่  14  ตําบลยุหว่า  

และก่อสร้างรางระบายนํ้า ชุมชนมะจําโรง  บริเวณซอยข้างบ้านเจ้เป้า  งบประมาณ   

152,000.-บาท   รับซองเสนอราคาวันสุดท้ายวันที่  31  พฤษภาคม  2560  

จะทําสัญญาจ้างในวันที่  7  มิถุนายน  2560  วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้าง   

130,900.-บาท  (หน่ึงแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) 

   และขอฝากให้สมาชกิสภาเทศบาลไดต้รวจสอบการก่อสร้างที่กําลังจะ

ดําเนนิการก่อสร้างเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพืน้ที่ต่อไป    

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

     สมัยสามัญ   สมัยที่  1   ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ.2560 

   วันที่  27  มีนาคม  2560 

ประธานสภาเทศบาล   ขอให้ทุกท่านพิจารณาสําเนารายงานการประชุมที่แจกไปล่วงหน้าแล้ว          

ว่ามีขอ้ความตอนใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

 นางรพีพรรณ  สุริยานรากร สําเนาการประชุมสภาเทศบาล หน้า  19  ประธานสภาเทศบาลยัง

ไม่ได้ลงนามในสําเนารายงานการประชุม  จึงขอสอบถามที ่ประชุมว่า

จะต้องมีการลงนามในเอกสารก่อนหรือไม่ อย่างไร 

เลขานุการสภาเทศบาล สํา ห ร ับ ที ่ส มา ช ิก สภ า เ ทศบ า ลได ้สอ บ ถ าม นั ้น   เ นื ่อ ง จ า ก 

ประธานสภาจะลงนามต่อเมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับรองการประชุม

ดังกล่าวแล้ว   ซึ ่งกรณีดังกล่าวจะลงนามหลังจากที ่ประชุม ได้ลงมติ

รับรองรายงานการประชุมในวันนี้    



4 
 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม     

ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1  

ประจําปี  2560  เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2560  โปรดยกมอื 

ที่ประชุม  ยกมอืรับรองรายงานการประชุม  10  เสียง    ประธานสภาเทศบาล   

งดออกเสียง  1  เสยีง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพจิารณาเสร็จแล้ว 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  

งบประมาณ   114,912.60 บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบ

สองบาทหกสิบสตางค์)  ส านักปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี  พ.ศ.2560  ไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่    

นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ   ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 

พ.ศ .2560  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  

งบประมาณ   114,912.60  บาท  (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสอง

บาทหกสิบสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2543  

หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  รายละเอียดตามเอกสารดังน้ี 
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  บัญชีรายการขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลสันปา่ตอง 
 

รายการ 
งบประมาณ  

ที่ต้ังไว้’ 60 
คงเหลอื 

งบประมาณ 

ที่ขอโอนลด 

งบประมาณคงเหลอื 

หลังโอน 

แผนงานการศึกษา  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  

งบบุคลากร 

 เงินเดอืน(ฝ่ายประจํา) 

 (1) เงินเดอืนพนักงานเทศบาล  

 

 

 

 

1,206,840 

 

 

 

 

802,400 

 

 

 

 

114,912.60 

 

 

 

 

687,487.40 

รวมโอนลด 1,206,840 802,400 114,912.60 687,487.40 
 

 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงิน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  1 เครื่อง  

  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรือหรือดกีว่า  จํานวน 1 หน่วย 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีว่า ขนาดความจุไมนอยกวา 1 

TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หนวย 

- ม ีDVD-RW หรือดกีวา   จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T    

หรือดกีวา   จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  และมีขนาด    

ไมน้่อยกว่า  19 น้ิว จํานวน 1 หน่วย  

         เป็นการจัดซือ้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประจําปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ       

และสังคม 

 

16,000.00 
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รายการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงิน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  

2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู 

จํานวน 1 เครื่อง   มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- เป็นขนาดที่ไม่ตํ่ากว่า 24,000 บีทียู 

- เป็นราคารวมค่าติดต้ังแลว้ 

- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

- เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยสง่ความเย็นและหน่วยระบาย

ความรอ้นจากโรงงานเดยีวกัน 

- มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทําความ

สะอาดได ้

- มีหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 

- การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว      

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กิน 15 เมตร 

เป็นการจัดซือ้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 

 

28,000.00 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  

3. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู 

จํานวน 1 เครื่อง   มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- เป็นขนาดที่ไม่ตํ่ากว่า   36,000 บีทียู 

- เป็นราคารวมค่าติดต้ังแลว้ 

- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

- เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น  และหน่วย

ระบายความรอ้นจากโรงงานเดยีวกัน 

- มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทําความ

สะอาดได ้

- มีหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 

- การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว      

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กิน 15 เมตร 

เป็นการจัดซือ้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 

 

47,000.00 
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รายการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงิน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  

4. จัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน จํานวน  2 เครือ่ง  

     เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน  แต่มีความจําเป็นต้องใช้เพ่ือใช้ติดต่อ

ประสานงานระหว่างกอง/งาน ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

กําหนดคุณลักษณะพืน้ฐานและสบืราคาตามท้องตลาดประกอบการต้ังงบประมาณ 

 

1,262.60 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  

5. ช้ันวางแฟม้ 4 ช้ัน 40 ช่อง   จํานวน  3 ตู้ 

         เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน  แตม่ีความจําเป็นต้องใช้เพ่ือแยกเก็บ

แบบฟอร์มเอกสารคําร้องต่าง ๆ ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

กําหนดคุณลักษณะพืน้ฐานและสบืราคาตามท้องตลาดประกอบการต้ังงบประมาณ 

 

12,000.00 

ครุภัณฑ์สํานักงาน  

6. เก้าอี้บุนวมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม    จาํนวน  4 ตัว 

        เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน  แตม่ีความจําเป็นต้องใช้เพื่อไว้บริการ

ประชาชนที่มาตดิต่อราชการ ตามนโยบายของฝ่ายบรหิาร  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะพืน้ฐานและสบืราคาตามท้องตลาดประกอบการต้ังงบประมาณ 

 

1,800.00 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  

7. ชั้นวางหนังสือพมิพ์    จํานวน  1 ตัว 

        เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน  แตม่ีความจําเป็นต้องใช้เพื่อไว้บริการ

ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

กําหนดคุณลักษณะพืน้ฐานและสบืราคาตามท้องตลาดประกอบการต้ังงบประมาณ 

 

1,950.00 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  

8. โต๊ะประชุมขนาด 200x 100x75  ซม.    จํานวน  1 ตัว 

        เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน  แตม่ีความจําเป็นต้องใช้เพื่อไว้บริการ

ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

กําหนดคุณลักษณะพืน้ฐานและสบืราคาตามท้องตลาดประกอบการต้ังงบประมาณ 

 

6,900.00 

รวมเงินที่ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 114,912.60 
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ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิ ต่อไปจะขอมติ

จากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี งบประมาณ  พ.ศ.2560  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือ

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  งบประมาณ 114,912.60 บาท (หน่ึงแสนหน่ึง

หมื่ นสี่ พัน เก้ า ร้อยสิบสองบาทหกสิบสตางค์ )   รายละ เอียดตามที่

นายกเทศมนตรีช้ีแจงไปแลว้ข้างต้น โปรดยกมอื 

ที่ประชุม  ลงมติยกมือเห็นชอบ  ๑0 เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ ต่อที่

ประชุม  ขอเรียนเชิญ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร 1. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่   ผู้บริหารเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล       

ที่ได้ร่วมออกประชุมประชาคม  ในวันที่  4  มิถุนายน  2560  ที่ผ่านมา         

ซึ่งประชาชนได้มีโอกาสสอบถาม   และเสนอความต้องการแก่เทศบาล  และ

ยังมีข้อสงสัยในเร่ืองพื้นที่คาบเกี่ยว  ซึ่งมักจะไม่ได้รับการดูแลจากเทศบาล

อย่างทั่วถึง   และประชาชนยังมีข้อสงสัยเช่นบริเวณรางระบายนํ้าหน้า

โรงเรียนพัฒนวิทย์ซึ่งคาบเกี่ยวกันระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่  10ตําบลยุหว่า 

ซี่งโครงการดังกล่าวเขตแนวติดร้ัวหมู่ที่   1 คาดว่าจะเป็นโครงการของหมู่ที่  

1  ตําบลยุหว่า   และชุมชนบ้านป่าลาน  ได้มขี้อสงสัยเร่ืองการก่อสร้างเตาเผา

ศพ  ซึ่งประชาชนในเขตหมู่  1  ก็มาใช้สถานที่     โดยสามารถเพ่ิมเติมใน

แผนพัฒนาของหมู่ที่  1   ตําบลยุหว่า  ได้หรอืไม่    

   2. ข้อแตกต่างระหว่างพื้นที่เต็มและพื้นที่คาบเกี่ยว  เช่น  ชุมชนบ้าน

หย่อน  และชุมชนบ้านสันป่าตอง   พื้นที่คาบเกี่ยวมักไม่ได้รับการดูแล  การ

ดําเนนิการต่าง ๆ ลา่ช้ามาก  ประชาชนไมไ่ด้รับความสะดวกบางคร้ังต้องรอถึง

สามสัปดาห์ถงึหน่ึงเดอืนเป็นอย่างตํ่า  ขอให้ดําเนินการตรวจสอบและติดตาม

การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนดว้ย  เช่น  กิ่งไมบ้รเิวณบ้านคุณประทวน  ซึ่งเป็น

พ้ืนที่รับผิดชอบของกรมทางหลวง  ยังไมไ่ด้รับการแก้ไข  หากผู้บริหารได้มีการ

ตรวจสอบติดตามคาดว่าจะน่าจะรวดเร็วและทําให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก   
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   3. ข้าพเจ้า  และนางแก้วเรือน  นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้มี

โอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกสภา

ท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ.2560  รุ่นที่ 3   ระหว่างวันที่ 16 - 19   พฤษภาคม    

2560   ณ   โรงแรมโรยัลเพนนินซูลา  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่            

ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ดีมาก ๆ  จึงอยากให้สมาชิกสภา

เทศบาลหากมีโอกาสเข้าร่วมประชุม  เพราะได้เจอกับเพ่ือนสมาชิกสภา

เทศบาลจากที่ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ในการประชุมดังกลา่วมีผู้เข้าร่วม

ประชุมจาก  12  อําเภอ  15  ท้องถิ่น   ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

ทํางานและแนวทางในการปฏิบัตงิานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่   

ตัวอย่างเช่น  พ้ืนที่เอกชนที่เทศบาลไม่สามารถกระทําได้  ทางเทศบาลจะ

ดําเนินการโดยทันทีแต่จะให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ดําเนินการเพ่ือแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชน    

   4. การซ่อมแซมระบบเสียงตามสายในพื้นที่เทศบาล  ขอเสนอให้มี

การขยายจุดติดต้ังเพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

   5. ได้รับคําร้องจากประชาชนซึ่งสอบถามเร่ืองจุดชะลอความเร็ว

บริเวณหน้าหมู่บ้านสิริเชียงใหม่  สัญลักษณ์ไฟกระพริบจากถนนสาย  108   

และสายช่างกระดาษ-ลําพูน  ได้เคยส่งคําร้องมายังเทศบาลแล้ว  ไม่ทราบว่า

สามารถดําเนินการให้ได้หรอืไมอ่ย่างไร 

นายกเทศมนตรี   สําหรับปัญหาพืน้ที่คาบเกี่ยวของเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ซึ่งจะคาบ

เกี่ยวทั้งกับเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น  และคาบเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น       

ซึ่งยอมรับว่าการดูแลน้ันอาจล่าช้าไปบ้าง    แต่ได้ประสานกับหน่วยงานพื้นที่

ข้างเคียงเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  โดยนายกเทศมนตรีได้ไปติดต่อด้วย

ตนเอง  ล่าสุดได้ทําหนังสือถึงผู้จัดการการไฟฟ้า  เพ่ือขอให้ดําเนินการนํา

สายไฟต่าง ๆ มุดใต้ดิน  โดยวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่วนการไฟฟ้าเขตได้แจ้งมาว่ามี

งบประมาณในการดําเนินการประมาณ  50,000,000.-บาท  (ห้าสิบล้าน

บาท)  โดยเทศบาลได้ยืนยันขอรับงบประมาณไปแล้ว   ซึ่งมีเทศบาลตําบล

เชียงของได้ดําเนินการไปแล้วใช้งบประมาณ  150,000,000.-บาท    ซึ่ง

นายอําเภอเชียงของเป็นผูข้อรับการสนับสนุนงบประมาณ และบ่ายน้ี  จะเข้าพบ

นายอําเภอสันป่าตองเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้อําเภอเป็นต้นเร่ืองในการขอรับ

การจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งไดท้ราบข้อมูลจากนายช่าง

ไฟฟ้าของการไฟฟ้าว่าแต่ละรอบห้าปีจะมีงบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการ
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ดังกล่าว    ซึ่งหากมีความประสงค์จะรับการจัดสรรงบประมาณให้เข้าไป

ประสานงานเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป    

   การก่อสร้างเตาเผาศพไร้มลพิษในชุมชนป่าลาน  มีแผนการ

ดําเนนิการโดยจะต้ังงบประมาณเพ่ือก่อสร้างฐานเตาเผาศพไร้มลพิษ  เตาเผา

ศพไร้มลพิษน้ันได้งบประมาณ  จํานวน   2,000,000.-บาท  (สองล้านบาท

ถ้วน)  เป็นเตาเผาศพระบบไฟฟ้า  บ้านช่างกระดาษและบ้านป่าลานควรต้ัง

งบประมาณเพ่ือก่อสร้างฐานเตาเผาศพไร้มลพิษดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนา

เทศบาลต่อไป  หากมีความคืบหน้าของโครงการจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ต่อไป 

   ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบเร่ืองนํ้าประปาของชุมชนป่าลานได้ทําการ

ประสานงานเพ่ือขอให้ดําเนนิการขยายเขตบรกิารนํ้าประปาสว่นภูมภิาคจังหวัด

เชียงใหม่   คณะผู้บริหารได้ดําเนินการติดตาม และพิจารณาดําเนินการเพ่ือ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ไม่ได้น่ิงนอนใจปัญหาความ

เดอืดร้อนของประชาชนในพืน้ที่แตอ่ย่างใด 

   และโครงการก่อสร้างสนามกีฬา  ขณะนี้ ได้ดําเนินการออกแบบไป

แล้ว อยู่ระหว่างการประมาณการราคาการก่อสร้างและนําส่งสํานักงานโยธาธิ

การและผังเมือง  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ ต่อที่

ประชุม  ขอเรียนเชิญ 

นางแก้วเรือน   นนเทศา  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล  ต้องขอขอบคุณเทศบาลตําบลสันป่า

ตอง  ที่ได้ออกประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  และให้

ความรูเ้ร่ืองการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี และมีโอกาสได้สอบถามปัญหา

ความตอ้งการของชุมชน    

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา ขออนุญาตสอบถามที ่ประชุมในสําเนารายงานการประชุมสภา

เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  1  ประจําปี  พ.ศ. 2560  ประชุม

เมื่อวันที่  5  มิถุนายน 2560 หน้า 17 - 18  ได้หารือกันเร่ืองรถขยะ

เทศบาลที่ไม่ไดใ้ช้งานแล้ว จํานวน  2  คัน  ว่าเห็นควรจําหน่ายครุภัณฑ์หรอืจะ

มอบให้เทศบาลขา้งเคียงที่มีความตอ้งการ  ซึ่งทราบมาว่าเทศบาลตําบลยุหว่า  

และเทศบาลตําบลดอยหลอ่  มีความประสงค์ต้องการรถขยะของเทศบาลเพ่ือ

ใช้ในการจัดเก็บขยะในพืน้ที่ 
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นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขออนุญาตชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ิมเติม  สําหรับวิธีปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  ในการ

จําหน่ายพัสดุเป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น    แต่ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบในวันน้ีเป็นการหารือว่ามีความเห็นเช่นไร  ระหว่างขายทอดตลาด  หรือ

โอนให้กับเทศบาลที่มีความตอ้งการ 

เลขานุการสภาเทศบาล   สําหรับกรณีดังกล่าวโดยหลักการปฏิบัติแล้วเป็นอํานาจอนุมัติของ

ผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งสามารถกระทําได้โดยไมข่ัดระเบียบฯ ทั้งสองวิธ ี  

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา ในความเห็นส่วนตัวเห็นควรบริจาคให้เทศบาลที่มีความต้องการ         

จึงขอให้สมาชกิสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ได้ให้ความเห็นในกรณีดังกล่าว

ต่อไป 

   เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2560  ที่ผ่านมาไดเ้ข้าร่วมประชุมกับท้องถิ่น

ข้างเคียงเร่ืองปัญหาเสียงตามสายในพื้นที่   ซึ่งมีปัญหาเรื้อรังมานานแล้ว      

การติดต้ังวางสายกระจายเสยีงของเทศบาลได้ผูกติดไว้กับเสาไฟฟ้า   ซึ่งไม่ได้

รับอนุญาตจากการไฟฟ้าให้ใช้เสาไฟฟ้าแต่อย่างใด  แต่สายสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตและสายสัญญาณโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที  ได้มีการขออนุญาตผูก

สายสัญญาณ 

 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   ซึ่งหากมีการซ่อมแซม  เจ้าหน้าที่ ที่มาซ่อมแซมจะ

ตัดสายสัญญาณที่ไม่ใช่ของบริษัทออก  จึงมีการตัดสายของเทศบาลไปด้วย    

ทําให้เกิดการกระจายเสยีงของเทศบาลขาดหายไปในช่วงน้ัน  และเทศบาลต้อง

ออกไปซ่อมแซมบ่อยครัง้   หากแก้ไขปัญหาดังกลา่วโดยการเดนิสายเสียงตาม

สายไว้ใต้ดินจะลดปัญหาดังกลา่วได้  แตจ่ะต้องใช้งบประมาณค่อนขา้งสูง 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร เร่ืองรถขยะที่จะโอนพัสดุรายการรถบรรทุกขยะให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความต้องการ  คือ เทศบาลตําบลยุหว่า  ถือเป็นการที่ด ี 

ข้าพเจ้ามีความเห็นชอบตามกรณีดังกล่าว 

นางแก้วเรือน  นนเทศา   มีความเห็นชอบที่จะโอนพัสดุรายการรถบรรทุกขยะให้กับเทศบาล

ตําบลสันป่าตอง 

นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ หากโอนให้ท้องถิ่นอื่นที่มีความต้องการ  เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

ประชาชน  ข้าพเจ้ามีความเห็นชอบตามกรณีดังกล่าว 

นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์   ขอสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ท่านใดมีความ

ประสงค์ให้เทศบาลโอนพัสดุรายการรถบรรทุกขยะให้องค์กรปกครองอื่นที่มี

ความตอ้งการ  โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ  ๑0 เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 
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เลขานุการสภาเทศบาล   ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  กรณีโอนพัสดุครุภัณฑ์ให้องค์กร

ปกครองท้องถิ่นอื่น   เทศบาลตําบลสันป่าตอง  ได้โอนรถดับเพลิงให้กับ

เทศบาลตําบลยุหว่า  แตเ่มื่อได้รับโอนพัสดุจากเทศบาลไปกลับนําไปจําหน่าย  

เน่ืองจากมีสภาพทรุดโทรม 

นายธรกร  อุดมพันธุ์   ในกรณีดังกล่าวคาดว่าเทศบาลตําบลยุหว่า  อาจนําไปใช้งานจนคุ้มค่า

แล้วจึงจําหน่ายพัสดุออกไป 

ประธานสภาเทศบาล   สําหรับเสียงตามสายของเทศบาลขอให้เพ่ิมจุดการติดต้ัง  บริเวณ

ชุมชนช่างกระดาษ  จํานวน  2  จุด  และบริเวณชุมชนต้นผึ้ง  จํานวน  2  ชุด   

บรเิวณชุมชนหลังตลาด  จํานวน  1  จุด 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา การเพ่ิมจุดติดต้ังเสียงตามออกไปจากเดิมน้ัน  จะทําให้การกระจาย

เสยีงขาดหายไปได้ยินไมชั่ดเจน   ไมส่ามารถกระจายข่าวสารให้ประชาชนได้รับ

ทราบได้  วิธีแก้ไขปัญหาคือขอให้ผู้ที่มาประชาสัมพันธ์ให้พูดให้ช้าลงเพ่ือ ให้

ประชาชนสามารถรับฟังการกระจายเสยีงได้ชัดเจน  และให้ตรวจสอบว่าระบบ

การกระจายเสียงมีจุดไหนที่ชํารุดหรือไม่  เพ่ือป้องกันเสียงหวีดกลับมาที่

เครื่องส่ง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2560 ที่

ผา่นมาได้มกีารออกประชาคมชุมชนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  และได้

ถือโอกาสแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาล  ว่าหากมีปัญหา ข้อเดือดร้อน  

สามารถแจ้งได้ที่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง   เพ่ือที่จะได้เขียนคํา

ร้องทั่วไปเพ่ือจะได้แจ้งมายังเทศบาลเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ ต่อที่

ประชุม  ขอเรียนเชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาล   เร่ืองเสยีงตามสายในหมู่บ้านจัดสรร  เช่น  หมู่บ้านสิริเชียงใหม่  หาก

ประชาชนมีความต้องการ   เทศบาลสามารถดําเนินการติด ต้ังเพ่ือบริการ

ประชาชนได้  แตห่ากมีปัญหาหรือเหตุที่ไม่สามารถทําได้ค่อยเก็บคืน   ซึ่งเป็น

การบริการประชาชนไม่น่าจะผิดระเบียบฯ แต่อย่างใด   แต่หากเป็นเร่ือง

เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน  ในที่หรือทางสาธารณะ  ต้องมีการยกที่ดินให้เป็น

ทางสาธารณะก่อน  จึงจะสามารถทําการได้ 
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นายธนกร  อุดมพันธุ์   หมู่บ้านสริิเชยีงใหม่ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ไปติดต้ังเสาไฟฟ้า  จึงได้

ใช้เงินงบประมาณส่วนตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาไปก่อน  ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว

ไมส่ามารถเบิกเงินงบประมาณจากทางราชการได้ 

   สําหรับเร่ืองเสียงตามสายในหมู่บ้านสิริเชียงใหม่   ก่อนอื่นต้องทํา

ความเข้าใจว่าการกระจายเสียงน้ันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้

อาศัยได้  อีกนัยหน่ึงผู้อาศัยบางสว่นอาจมีความตอ้งการให้มีการกระจายเสียง

เพ่ือสามารถรับฟังข่าวสาร หรือการประชาสัมพันธ์อื่นๆ   ซึ่งการติดต้ังเสียง

ตามสายในหมู่บ้านของเทศบาล  ควรมีการสอบถามความต้องการจาก

ประชาชนว่ามีความต้องการหรือไม่  ซึ่งหากมีปรากฏว่ามีประชาชนไม่มีความ

ต้องการการกระจายเสยีงควรระงับการดําเนนิการไว้ก่อน 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร หมู่บ้านสิริเชียงใหม่ทราบว่าที่ผ่านมาได้มีการติดต้ังระบบเสียงตามสาย

แล้ว  แต่ปัจจุบันไม่มี  ประชาชนไม่สามารถรับฟังข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได ้  

สําหรับความต้องการรับฟังข่าวสารน้ัน  ส่วนใหญ่มีความต้องการเสียงตาม

สายเพ่ือรับฟังข่าวสารจากทางเทศบาล  ยกตัวอย่างกรณีเทศบาลออก

ประชาคม              มีประชาชนบางส่วนไม่ได้ยินการประชาสัมพันธ์จาก

เทศบาล  จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมประชาคม   

   และขอสอบถามว่าการกระจายเสยีงของเทศบาลตอนที่เปิดเพลงน้ันได้

ยินเสยีงชัดเจน  แตต่อนพูดประชาสัมพันธ์ไม่ได้ยินเสียงเลย  เป็นเพราะเหตุใด  

สามารถแก้ไขไดห้รือไม ่อย่างไร 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา ขออนุญาตแจ้งข้อมูล  เหตุดังกล่าวเน่ืองจาก  เสยีงเพลงเป็นสัญญาณ

สายตรง  แตก่ารประชาสัมพันธ์ผ่านไมค์โครโฟนน้ันระบบการพูด  จังหวะการ

พูดไม่เหมือนกัน  การแก้ไขสามารถทําได้โดยการตรวจเช็คว่าแอมป์  1  ตัว  

สามารถกระจายต่อลําโพงกี่ตัว   

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลเสนอเร่ืองอื่น ๆ ขอปิดการประชุม 

เลกิประชุมเวลา    11.12   น. 

      (ลงช่ือ)  จดบันทึกการประชุม 

        (  นายประเสริฐ   ภาใจดี  ) 

          เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง 
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ตรวจรายงานการประชุมถูกต้อง 

เมื่อวันที่    13   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2560 

(ลงช่ือ)       ประธานกรรมการ                      

        ( นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ )              

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง                   

(ลงช่ือ)  กรรมการ    

       (  นางแก้วเรือน   นนเทศา  )     

   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง   

(ลงช่ือ)         กรรมการ   สภาเทศบาลต าบลสันป่าตองรับรองรายงานการประชุม 

       (  นายบุญส่ง   มูลอินตา  )     ในการประชุมสภาเทศบาลฯ  เมื่อวันที ่

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง             

        (ลงช่ือ)  

         (   นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์   ) 

                      ประธานสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง 
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